
BORGARRÁÐ 14. mars 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
fjölda hjólastæða - R19030159

Hversu mörg hjólastæði eru í borginni við götur og í bílakjöllurum á vegum 
borgarinnar?


